



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ฉบับประจำวันที 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ตื่นตาอีกครั้งกับแฟชั่นยิ่งใหญ่แห่งปี “สยามพารากอน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แฟชั่น วีค 2008”



สยามพารากอน ทุ่มงบประมาณการจัดงานกว่า 40 ล้านบาท สานต่อความสำเร็จงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แฟชั่น วีค ที่ผ่านมา ความสำเร็จยิ่งใหญ่อีกครั้ง ในงาน “สยามพารากอน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แฟชั่น วีค 2008” ระหว่างวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2551 ณ พาร์ค พารากอน โดยการรวมพลังกว่า 40 สุดยอดแฟชั่นดีไซเนอร์ชั้นนำของไทย ดีไซน์เนอร์หน้าใหม่ และดีไซเนอร์รุ่น ใหม่ รังสรรค์สุดยอดผลงานการออกแบบแฟชั่น 4 วัน 11 โชว์ ภายใต้คอนเซปต์ “Summer Colorful Collection” เน้นสีสัน ความสนุกสนาน ความมีชีวิตชีวาต้อนรับซัมเมอร์ 2008

ชฎาทิพ จูตระกูล ผู้บริหารสูงสุด บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เผยว่า การจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทั้ง 3 ศูนย์กลางแฟชั่นของไทย ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และดี เอ็มโพเรียม จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่สาม เป็นการสานต่อความสำเร็จ ทั้งยังเป็นการผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนวงการแฟชั่นไทย อย่างยิ่งใหญ่ที่แท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และยกระดับวงการอุตสาหกรรมแฟชั่น ไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมแบรนด์ดีไซเนอร์ไทยที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อ ยกกระดับมหานครกรุงเทพให้ทัดเทียมกับเมืองแฟชั่นหลักอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นเวทีในการเปิดรับ ดีไซน์เนอร์ หน้าใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน พร้อมกับการสร้างแบรนด์สินค้าของ ตนเองได้ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในธุรกิจแฟชั่น



ด้าน เกรียงศักดิ์ ดันติพิภพ ผู้บริหารอาวุโสสายการตลาด บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เอ็มโพเรียม ซ้อปปิง คอมเพล็กซ์ จำกัด กล่าวว่า

คอนเซ็ปต์ของงานจะเป็นสปริง-ซัมเมอร์ ในธีม “Summer Colorful Collection” เน้นสีสัน ความสนุกสนาน ความมีชีวิตชีวาของฤดูร้อน ถ่ายทอดผลงานดีไซเนอร์ผ่านคอลเลคชั่นต่างๆ โดยแฟชั่นดีไซเนอร์ชั้นนำ นำทีมโดยแฟชั่นดีไซเนอร์ระดับแนวหน้าอย่าง Flynow, Greyhound by Nokia, Nagara, Pichita, Theatre ร่วมด้วยแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็น 27 Nov., Kunitar&8E88, Top&Bottoms by Phuket Mermaids นำเสนอผลงานแฟชั่นชุดล่าสุดที่เกิดจากแรงบันดาลใจและจินตนาการของฤดูกาลนี้ เน้นการออกแบบให้มีสีสัน มีชีวิตชีวา อย่างน่าสนใจและสนุกสนาน อีกทั้งยังพิเศษตรงที่จะมี New Comer ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการแฟชั่นมายาวนานอย่าง พลพัฒน์ อัศวะประภา ที่ผันตัวจากการเป็นที่ปรึกษาแฟชั่น ในฐานะ Siam Paragon Personal Stylist มาเป็น ดีไซเนอร์หน้าใหม่ไฟแรง จะมาสร้างสีสันให้กับวงการแฟชั่นได้อย่างน่าทึ่ง ภายใต้ชื่อ Asava Inspired by Singha **รวมทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดกว้างในการสนับสนุนศิลปินลูกใหม่จากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้ชื่อ FASH ซึ่งเป็นการรวมตัวของดีไซเนอร์รุ่นเยาว์ ที่จะนำเสนอความแปลกใหม่ ได้ก้าวขึ้นมาเป็นดาวประดับวงการแฟชั่นอีกด้วย** นอกจากนี้ Extravaganza by L'oreal Professionnel จะมาร่วมสร้างกระแสแฟชั่นของเทรนด์การแต่งหน้าและ ทรงผมแห่งปีเพื่องานนี้ โดยเฉพาะ ซึ่งมีความน่าสนใจทั้งในรูปแบบของโชว์ ตลอดจนการออกแบบ คอลเลคชั่นที่ให้สีสันและความมีชีวิตชีวา และเป็นสีสันของวงการแฟชั่นที่มีความโดดเด่นต้อนรับซัมเมอร์ที่กำลังมาถึง และที่พิเศษกว่าทุกครั้งคือรูปแบบการนำเสนอ แคทวอล์ก เป็นดีไซเนอร์ใหม่ โดยได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผนวกกับแฟชั่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อความเป็นสุดยอดแฟชั่นบนรันเวย์ในครั้งนี้